

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN&PTNT  
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch  
số 398/KH-BNN-TY của Bộ Nông  
nghiệp và Phát triển nông thôn

*Tam Đường, ngày tháng 02 năm 2020*

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.
- UBND các xã, thị trấn;

Thực hiện Công văn số 263/UBND-KTN ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y)). Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với công tác thú y trong thời gian tới, UBND huyện Tam Đường yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nội dung sau:

**1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp**

Chủ động theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở; hướng dẫn việc phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; tránh chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các dịch bệnh động vật nguy hiểm.

Hướng dẫn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo 3 nguyên tắc: Bảo đảm an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh; cân đối cung cầu; bảo đảm an sinh xã hội.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn của địa phương.

Tham mưu xây dựng, trình UBND huyện ban hành kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn 2020-2025 về phòng, chống các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng và bệnh Đại...

Tham mưu xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng trên địa bàn; hướng dẫn các doanh nghiệp và người chăn nuôi trên địa bàn triển khai hiệu quả công tác xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là ở các vùng chăn nuôi hàng hóa trọng điểm, vùng sản xuất nguyên liệu.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả. Tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

## **2. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai kế hoạch hàng năm hoặc kế hoạch cho cả giai đoạn 2020-2025 về phòng, chống các loại dịch bệnh động vật tại địa phương; đặc biệt tập trung bố trí các nguồn lực để tổ chức phòng, chống và kiểm soát tốt bệnh các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

## **3. Phòng Nội vụ**

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn đánh giá thực trạng, đề xuất triển khai thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thú y cấp xã, cấp bản.

## **4. UBND các xã, thị trấn**

Tổ chức phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh động vật nguy hiểm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, bệnh Đại ở động vật và các loại dịch bệnh khác ở gia súc, gia cầm theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt, không chủ quan để dịch bệnh tái phát, lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại dịch bệnh ở động vật, mầm bệnh nguy hiểm từ bên ngoài xâm nhiễm vào địa bàn.

Quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các loại vật nuôi, nuôi trồng thủy sản; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, trong đó chú trọng áp dụng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; tận dụng nguồn phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả, đất ven sườn núi, đồi dốc để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi đại gia súc.

Chủ động việc xây dựng, ban hành kế hoạch hàng năm và kế hoạch giai đoạn 2020- 2025 về phòng, chống các loại dịch bệnh động vật tại cơ sở; Chủ động bố trí nhân lực sẵn sàng cho công tác phòng, chống, dập dịch (khi có ổ

dịch phát sinh) và kiểm soát tốt các dịch bệnh động vật nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trên địa bàn.

Kiên toàn, củng cố và tăng cường năng lực của thú y cấp xã, thú y bản, đảm bảo mỗi bản có 01 thú y viên để chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật từ cấp bản.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

### **5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung nêu trên.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch; PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Súng**